

BẢO VIỆT NHÂN THỌ THÁI BÌNH

20 năm xây dựng và phát triển



Bảo Việt Nhân thọ Thái Bình trao học bổng "An sinh giáo dục" và trao xe đạp cho học sinh nghèo học giỏi vượt khó trên địa bàn huyện Hưng Hà.

Từ một phòng bảo hiểm nhân thọ với số lượng cán bộ, tư vấn viên ít, doanh thu và số lượng sản phẩm chưa nhiều, sau 20 năm xây dựng và phát triển, Bảo Việt Nhân thọ Thái Bình đã không ngừng lớn mạnh, trở thành đơn vị cung cấp các giải pháp bảo hiểm nhân thọ có uy tín trong ngành bảo hiểm của cả nước.

Bảo Việt Nhân thọ Thái Bình được thành lập theo Quyết định số 197/QĐ-BTC, ngày 8/12/2000 trên cơ sở một phòng bảo hiểm nhân thọ thuộc Bảo Việt Thái Bình tách ra và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 14/2/2001. Những ngày đầu hoạt động, Bảo Việt Nhân thọ Thái Bình chỉ có 14 cán bộ và gần 100

đó chỉ vài chục triệu đồng, số lượng sản phẩm chưa thực sự hấp dẫn. Xác định phương châm "Lấy khách hàng làm trung tâm, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng tận tụy, thuận tiện và nhanh chóng nhất", Bảo Việt Nhân thọ Thái Bình tập trung vào các mục tiêu chăm sóc sức khỏe con người và giúp con người có một cuộc sống tốt hơn, từ bảo vệ và chăm sóc y tế, bảo đảm an toàn tài chính, tiết kiệm và đầu tư tương lai cho trẻ thơ đến nghỉ hưu an nhàn. Hiện nay, Bảo Việt Nhân thọ Thái Bình đang cung cấp các giải pháp tài chính như an phát cát tường, an phát trọn đời, bảo hiểm ung thư, an khoa trang nguyên, an hưng phát lộc, an bình thịnh vượng... qua đó giúp

tăng trưởng về số lượng khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ, doanh thu phí bảo hiểm năm sau cao hơn năm trước, bình quân mỗi năm tăng từ 15 - 20%, có năm tăng tới 30%. Qua 20 năm, Bảo Việt Nhân thọ Thái Bình đã đóng góp hành trình bảo vệ tài chính cho trên 100.000 khách hàng trong tỉnh với số tiền bảo vệ rủi ro trên 2.000 tỷ đồng, chi trả quyền lợi bảo hiểm (quyền lợi đáo hạn và quyền lợi rủi ro) cho trên 60.000 hợp đồng với số tiền trên 1.000 tỷ đồng.

Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã khiến nền kinh tế thế giới gặp rất nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp giải thể, hàng triệu lao động mất việc làm... Với tinh thần

dám nghĩ, dám làm, Bảo Việt Nhân thọ Thái Bình đã kịp thời thay đổi cách làm, đưa ra các giải pháp phù hợp với giai đoạn dịch bệnh để điều hành hoạt động kinh doanh, phương thức bán hàng giúp Công ty duy trì hoạt động kinh doanh. Nhờ đó, trong giai đoạn dịch bệnh, số lượng khách hàng tìm đến Bảo Việt Nhân thọ tăng 20%, doanh thu khai thác mới tăng trên 30%, hoàn thành và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh Tập đoàn Bảo Việt giao với tổng doanh thu đạt trên 600 tỷ đồng, doanh thu khai thác mới đạt 135 tỷ đồng, thu nhập của người lao động cao hơn những năm trước (đạt 10 triệu đồng/người/tháng). Bên cạnh đó, Bảo Việt Nhân thọ Thái Bình không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu tốt nhất cho người dân trong tỉnh. Ông Trịnh Hồng Minh, Giám đốc Bảo Việt Nhân thọ Thái Bình chia sẻ: Chúng tôi hành động để mỗi người, mỗi gia đình được bảo đảm một kế hoạch tương lai hoàn hảo, mỗi người phụ nữ được đón nhận hạnh phúc từ việc tự chăm sóc chính mình và vun vén cho gia đình, mỗi người già được an hưởng cuộc sống khỏe mạnh, đủ đầy bên con cháu. Tất cả để xây dựng một xã hội khỏe toàn dân, an bình, thịnh vượng và hạnh phúc.

Cùng với các thành tựu trong hoạt động kinh doanh, Bảo Việt Nhân thọ Thái Bình luôn đồng hành

và có nhiều đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội của tỉnh, thường xuyên tham gia hiến máu nhân đạo, phối hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh trao học bổng "An sinh giáo dục", trao xe đạp cho học sinh nghèo học giỏi vượt khó, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, quý người nghèo với số tiền bình quân mỗi năm 100 triệu đồng. Đặc biệt năm 2020, Công ty được Tập đoàn Bảo Việt và Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ ủy quyền tài trợ 3 tỷ đồng cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh xây nhà xông hơi tẩy độc cho nạn nhân chất độc da cam.

Với những thành tựu trong 20 năm xây dựng và phát triển, vị thế và uy tín của Bảo Việt Nhân thọ Thái Bình trong toàn hệ thống ngày càng tăng, đứng thứ 10/76 công ty trong cả nước và đứng số 1 trên thị trường bảo hiểm nhân thọ trong tỉnh. Bảo Việt Nhân thọ Thái Bình đã được trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2005; 5 lần đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của Bộ Tài chính; 8 lần được tặng cờ thi đua và bằng khen của UBND tỉnh; nhiều năm liên đạt danh hiệu đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ...

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2021, tập thể cán bộ, nhân viên Bảo Việt Nhân thọ Thái Bình phát huy tinh thần sáng tạo, để ra các giải pháp phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kinh doanh năm 2021, tăng trưởng từ 15 - 20% so với năm 2020, giữ vững uy tín trong hệ thống tài chính, bảo hiểm của cả nước.

NGUYỄN CƯỜNG



Làng hoa vào vụ tết

Huyện Vũ Thư có 2 làng hoa truyền thống là làng hoa thực được ở xã Bách Thuận và làng hoa cúc ở xã Tân Lập. Mặc dù các làng hoa đều trồng hoa quanh năm nhưng vụ hoa tết thường cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Để có những vườn hoa rực rỡ đón xuân Tân Sửu 2021, thời điểm này, người trồng hoa ở Bách Thuận và Tân Lập đang tập trung sản xuất vụ hoa tết.



Để hoa nở đúng dịp tết, người trồng hoa phải có kỹ thuật tốt, chăm sóc công phu, tỉ mỉ.

Sào hoa thực được là nguồn thu chính của gia đình bà Nguyễn Thị Bách, thôn Liên Hồng, xã Bách Thuận trong nhiều năm qua. Hoa thực được được gia đình bà trồng, thu hoạch quanh năm. Ngày thường, hoa được cắt bán theo đầu bông làm hoa lể với giá từ 500 - 800 đồng/bông nhưng ngày tết hoa được bán theo cành với giá 30.000 - 40.000 đồng/cành hoặc hơn 100.000 đồng/cây. Vì thế, giá trị của hoa thực được vụ tết cao hơn. Vụ hoa tết năm ngoái, gia đình bà Bách thu về 30 triệu đồng. Bà Bách chia sẻ: Chúng tôi

phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật tỉ mỉ, công phu, bón phân, tưới nước, thấp điện chiếu sáng... mới có được những bông hoa đẹp, nở đúng dịp tết, giá trị bông hoa mới cao.

"Nhà tôi trồng 2 sào hoa thực được. Mỗi năm nay, nhiều gia đình có nhu cầu chơi hoa thực được dịp tết, vì vậy hoa tiêu thụ rất nhanh, hầu như không đủ đáp ứng nhu cầu. Vụ hoa tết bắt với tiết tiết lạnh sâu, đòi hỏi kỹ thuật của người trồng hoa phải cao hơn để có được cây ít sâu bệnh, hoa nở đều, đẹp. Hiện tại hoa thực được được giá nên tôi dự đoán dịp tết giá hoa thực được

sẽ tăng cao. Gia đình tôi cố gắng chăm sóc tốt 2 sào hoa để nâng cao thu nhập, đón tết phần khởi hơn" - chị Phạm Thị Bảy, thôn Trung Hòa, xã Bách Thuận chia sẻ.

Gần bó với nghề trồng hoa cúc 20 năm nay, chị Nguyễn Thị Hằng, thôn Bồng Điền Nam, xã Tân Lập chia sẻ: Nghề trồng hoa rất vất vả. Dịp tết mọi người đi sắm tết thì người trồng hoa vẫn tất bật với việc chăm sóc, thu hoạch hoa. Bù lại, nông dân thường cảm thấy nguồn thu trung bình từ 7 - 10 triệu đồng/sào vụ hoa tết. Gia đình tôi có gần 1 mẫu trồng hoa, tôi đã chia các lứa hoa để bảo đảm đủ

hoa phục vụ nhu cầu của khách hàng dịp trước, trong và sau tết.

Xã Bách Thuận và xã Tân Lập hiện có gần 50ha trồng hoa, chủ lực là hoa thực được, cúc, loa kèn, huệ trắng, violet, thu hút gần 400 hộ tham gia. Ngoài hoa chơi dịp tết, các làng hoa trên địa bàn huyện chủ yếu sản xuất hoa lể để thờ cúng, tảo mộ, lễ hội... Do đó, vụ hoa tết ở đây rất sôi động. Lợi thế là nông dân ở đây có kỹ thuật tốt, kinh nghiệm lâu năm trong sản xuất các loại hoa nên thuận lợi trong việc "go" hoa nở đúng dịp tết. Trung bình 1 sào hoa cho thu nhập gần 30 triệu đồng/năm, trong đó vụ hoa tết cho giá trị 7 - 10 triệu đồng/sào. Ngoài sản xuất, các làng hoa Bách Thuận, Tân Lập còn thu hút hàng chục hộ kinh doanh, vận chuyển hoa, mang lại thu nhập vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi hộ vào dịp tết.

Ông Nguyễn Kim Sầu, Chủ tịch UBND xã Bách Thuận cho biết: Xác định hoa là một trong những cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, xã luôn tạo điều kiện cho bà con phát triển nghề trồng hoa. Xã đã quy hoạch các loại cây trồng phát triển ở làng vườn; HTXNN xã hướng dẫn, hỗ trợ tập huấn khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh các loại hoa cho nông dân. Đặc biệt, chúng tôi định hướng bà con phát triển mô hình các vườn hoa đẹp để thu hút du khách đến tham quan, du lịch kết hợp với du lịch sinh thái làng vườn ở địa phương để nâng cao hiệu quả cây hoa ở Bách Thuận.

Không quản ngại thời tiết khắc nghiệt của mùa đông, nông dân Bách Thuận, Tân Lập nỗ lực ươm trồng, chăm sóc những vườn hoa với hy vọng có thêm nguồn thu nhập khả từ vụ hoa tết năm nay.

QUYNH LƯU

Thêm nguồn vốn giúp phụ nữ phát triển kinh tế

Từ nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ phụ nữ tỉnh, nhiều chị em có thêm điều kiện phát triển kinh tế, xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh của gia đình.

Được vay 10 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ phụ nữ tỉnh không chỉ giúp chị Lương Thị Nhài, thôn Vũ Xá, xã Đông Phong (Tiên Hải) có thêm nguồn vốn để phát triển kinh tế mà còn có sự đồng hành, tiếp thêm nghị lực của các cấp hội để chị vượt qua khó khăn. Chị Nhài cho biết: Chống mất, kinh tế gia đình tôi khó khăn hơn. Biết được hoàn cảnh của tôi, các chị trong ban điều hành quỹ xã đã giúp tôi tiếp cận vốn vay của Quỹ hỗ trợ phụ nữ tỉnh. Tôi đã có thêm vốn đầu tư chăn nuôi, buôn bán để nuôi con ăn học đến nơi đến chốn. Giờ đây, khi kinh tế đã khá hơn, tôi vẫn tích cực tham

gia nhóm tiết kiệm để giúp đỡ các chị em khác.

Cùng với chị Nhài, 2 năm qua, 2.135 hộ phụ nữ vay vốn Quỹ hỗ trợ phụ nữ tỉnh để kinh doanh, phát triển chăn nuôi, làm nghề phụ, 176 hộ vay vốn Quỹ để xây dựng, cải tạo công trình nước sạch, vệ sinh hộ gia đình với tổng số tiền 23,11 tỷ đồng. Hàng tháng, các thành viên của nhóm hộ gia đình với tổng số tiền 15.000 đồng/thành viên về ban điều hành quỹ xã nộp tiền tiết kiệm thành viên về Ban Quản lý Quỹ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; căn cứ số tiền thu được, Ban Quản lý Quỹ tỉnh xét duyệt cho các xã có nhu cầu vay được vay vốn quỹ nhóm. Đã có 460 hộ được vay vốn quỹ nhóm với tổng số tiền 3,2 tỷ đồng.

Chia sẻ về hoạt động

của Quỹ hỗ trợ phụ nữ huyện Thái Thụy, chị Nguyễn Thị Phương Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cho biết: Từ năm 2018 đến nay, chúng tôi chỉ đạo hội phụ nữ các cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát, nắm bắt nhu cầu của hội viên, trong đó tập trung vào những đơn vị có tỷ lệ gia đình hội viên sử dụng nước sạch, các công trình vệ sinh còn thấp, có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế quy mô vừa và nhỏ, đồng thời tiến hành lựa chọn các đơn vị có khả năng tiếp nhận quỹ. Qua 2 năm, huyện Thái Thụy có 5 xã được tiếp nhận nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ phụ nữ tỉnh với số tiền 5,9 tỷ đồng, cho 490 thành viên vay. Nhiều chị em đã sử dụng vốn để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Thông qua các buổi sinh

hoạt nhóm của quỹ đã tạo điều kiện cho chị em được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Nhiều chị đã dần có thời gian tiết kiệm trong chi tiêu, hạch toán các khoản thu, chi của gia đình... Chính vì vậy, 100% thành viên tham gia vay vốn của quỹ đều hoàn trả đủ số tiền, đúng kỳ hạn, tham gia tiết kiệm, không có trường hợp chây ỳ hoặc nợ xấu. Từ đây, nhiều công trình vệ sinh, công trình nước sạch đã được tiếp sức thực hiện.

Ông Phan Văn Ban, Chủ tịch UBND xã Việt Hùng (Vũ Thư), Phó ban điều hành quỹ xã cho biết: Từ năm 2019, cùng với việc duy trì nguồn vốn vay dự án Quỹ quay vòng vốn cấp nước và vệ sinh hộ gia đình, Ban điều hành quỹ xã đã tiếp nhận, triển khai, thực hiện 2 đợt vốn vay từ Quỹ hỗ trợ phụ nữ tỉnh cho 146 thành viên với số tiền 3,6 tỷ đồng, cho 1,46 tỷ đồng và 2 đợt vốn vay quỹ nhóm với 400 triệu đồng cho 50 thành viên vay. Các hộ được vay vốn quỹ để làm công trình vệ sinh, nước sạch và phát triển kinh tế đã góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới ở địa phương.

Qua 2 năm đi vào hoạt động, Quỹ hỗ trợ phụ nữ tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ có thêm nguồn vốn để phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống; số hội viên tham gia vay vốn và đóng tiết kiệm ngày càng đông; ngày càng xuất hiện nhiều gương phụ nữ sản xuất tiêu biểu; đặc biệt, qua các buổi sinh hoạt tổ, nhóm vay vốn đã giúp hội viên dần thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư sản xuất để tăng thu nhập.

KUÂN PHƯƠNG



Nhiều gia đình hội viên sử dụng vốn vay để phát triển kinh tế, xây dựng công trình nước sạch.